



## บรรณาธิการ

กระทรวงสาธารณสุขยกระดับเตือนภัยการระบาดของโควิด-19 เป็นระดับที่ 4 ซึ่งอาจมีการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พร้อมกับยืนยันว่าไทยได้เข้าสู่การระบาดระลอกใหม่แล้วจากการแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วของเชื้อก่อโรคโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน การระบาดระลอก 5 เริ่มมีการระบาดหลังปีใหม่ด้วยสายพันธุ์โอมิครอน และในการระบาดครั้งนี้ จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และน่าจะมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าเพราะติดง่ายกว่า อัตราการเพิ่มขึ้นจะเป็นหลักหมื่นต่อวันอีกครั้งหนึ่ง จุดสูงสุดจะเป็นเท่าไรขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะต้องช่วยกัน

แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี หลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ คนไทยอาจไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ปรับตัวเองให้เข้ากับคนได้ดียิ่งขึ้น แพร่จากคนสู่คนง่ายขึ้น ลดระยะฟักตัว และเปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลัน กลายเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาไม่รุนแรง เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไม่ค่อยลงปอด เหมือนกับเชื้อโคโรนาไวรัสที่เรา รู้จักมานานอย่างน้อย 50 ปี เชื้อโคโรนาไวรัสดั้งเดิมนี่ก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดาในเด็ก เป็นเองแล้วหายเอง ส่วนผู้ใหญ่ไม่ติดเชื่อนี้เพราะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ เนื่องจากเกือบทุกคนเคยติดเชื่อนี้มาแล้วสมัยเป็นเด็ก จนถึงปัจจุบันก็ยังมีวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม

สำหรับเรื่องวัคซีน ตอนนี้อย่างไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไวรัสคือต่อวัคซีน แต่พบว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนี้ได้ แต่มีอาการน้อยหรือแทบจะไม่แสดงอาการ วัคซีนยังคงได้ผลในแง่ของการป้องกันความรุนแรงของโรค แต่ลดประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากวัคซีนได้ ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการพัฒนาวัคซีนกันต่อไปให้ทันกับการกลายพันธุ์ในอนาคต โดยเราอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนกันถี่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากร่างกายต้องการระดับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์นี้และที่จะกลายพันธุ์อีกในอนาคต

หลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนครั้งใหญ่นี้ เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดิมมาก่อน จะได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ช้าก็เร็ว เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งได้แต่หวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คงจะจบลงสักที

นพ.ศิริยุสม์ วรามิตร

บรรณาธิการ